

07/11/18 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN

**Lc 14,25-33**

<sup>14:25</sup> Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ:

<sup>14:26</sup> "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

<sup>14:27</sup> Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".

<sup>14:28</sup> Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?

<sup>14:29</sup> Kéo dỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:

<sup>14:30</sup> "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc".

<sup>14:31</sup> Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chẳng?

<sup>14:32</sup> Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.

<sup>14:33</sup> Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được".

**HỌC TỪ BỎ ĐỂ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ**

***"Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được."*** (Lc 14,33)

**Suy niệm:** Trong xu thế của thời đại hưởng thụ và tích lũy này, nói đến "từ bỏ hết những gì mình có" xem ra là một thứ "cung đàn lạc điệu". Tuy nhiên, đối với những người "con cái Chúa", đó lại là điều kiện tất yếu và tiên quyết, vì không từ bỏ cũng đồng nghĩa là không thể trở nên môn đệ của Chúa Ki-tô được. Ôn gọi làm "con cái Chúa" là chấp nhận sự điên rồ của Thập giá, có vấp phạm cho người đời. Có "từ bỏ hết những gì mình có," là biết "nói không" với thế gian, ma quỷ và xác thịt thì mới có thể là "sen" mọc "giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", là đèn để "gần mực" mà chẳng "đen" nhưng chiếu sáng cho cả nhà. Vì thế, đòi hỏi trước tiên đối với người môn đệ của thời đại hôm nay là từ bỏ lối sống hưởng thụ tích lũy, điều mà người thời đại hôm nay đang theo đuổi.

**Mời Bạn** xét mình về xu hướng hưởng thụ của bạn: 1. Cách mau sắm tiêu dùng của bạn có thực sự là vì nhu cầu thiết yếu không, hay chỉ là sự đua tranh cho "hợp thời trang," để chứng tỏ mình "sành điệu"? 2. Bạn có nghĩ rằng việc từ bỏ một số nhu cầu quen thuộc – kể cả việc tiết giảm sử dụng điện nước – có thể góp phần vào việc nên thánh của bạn không? 3. Khi những nhu cầu đó bỗng nhiên bị mất – bị cúp điện nước vì bão chẳng hạn – bạn đã phản ứng thế nào?

**Sống Lời Chúa:** Từ bỏ xu hướng hưởng thụ bằng cách tự nguyện tiết giảm một số chi tiêu để sẵn sàng chia sẻ với tha nhân hơn.

**Câu nguyện:** *Lạy Chúa, con tin Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin cho con vững tin sẵn sàng từ bỏ để vững bước theo Chúa, vì đó chính là "mối lợi và sự khôn ngoan" lớn lao nhất.*